

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Bruce Harrell

ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: Bruce เพื่อนคร Seattle

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: BruceForSeattle.com

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: (206) 486-0377

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ผมลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเพื่อมุ่งที่จะประสานความร่วมมือความมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มใน Seattle ทั้งการให้ความสำคัญด้านโอกาส การรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเสมอภาค ด้วยความร่วมมือกันอย่างกล้าหาญเพื่อความชัดเจนในการจัดการแก้ปัญหาที่วิกฤติด้านผู้ไร้ที่อยู่อาศัย การนำไปสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก และบรรดาครอบครัวใน Seattle ตลอดจนหาวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อย และไม่ใช้แค่เพียง ระเบียบปฏิบัติเท่านั้น หากต้องทำให้แน่ใจด้วยว่าทุกครอบครัวจะได้รับความปลอดภัย

ผมเกิดในครอบครัวชนชั้นกรรมาชีพ ครอบครัวที่มาจากสองสัญชาติ ผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัย และทำงานใน Seattle มาตลอด ผมรักเมืองนี้-ที่แห่งนี้คือพวกเรา และพวกเราสามารถที่จะสร้างขึ้นไปได้ ที่สภาเมือง ผมทำงานเพื่อแก้ปัญหาและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ เช่น ทำให้กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านได้เป็นครั้งแรกใน Seattle และกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในสถานทำงานเพื่อป้องกันนายจ้างสอบถามประวัติอาชญากรรมของลูกจ้างผู้สมัครงาน (ban-the-box) ตลอดจนเพิ่มการสนับสนุนต่อเด็กผิวดำ หรือผิวสีที่เป็นชนพื้นเมืองโดยกำเนิดตามโครงการ (BIPOC Black, Indigenous, People of Color.) ของโรงเรียนรัฐฯ ในเขตชุมชนของเรา ผมได้เปิดตัวแผนการรณรงค์หาเสียงพร้อมแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการกับปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของนคร Seattle รวมถึงจัดการกับวิกฤติแนวโน้มทั่วไปของสังคม ลดความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน ขยายบริการการดูแลสุขภาพสำหรับผู้พำนักอาศัยในนคร Seattle ทุกคน ตลอดจนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสัญจร

การรณรงค์หาเสียงเพื่อประชาชนในระดับชาวบ้านทั่วไปซึ่งได้รับการยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจจากการประสานความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ซึ่งนับว่ามากที่สุดในบรรดาผู้ร่วมลงสมัครนายกเทศมนตรีท่านใดๆ การเข้าร่วมนั้นมีทั้งผู้นำชุมชนผิวดำ ผู้นำชุมชนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และหมู่เกาะในแปซิฟิก (Black and AAPI community), อดีตผู้ว่าการรัฐ Gary Locke, อดีตนายกเทศมนตรี Norm Rice โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านสิทธิพลเมือง และการปรับเปลี่ยนนโยบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการจัดการด้านชุมชนเพื่อนบ้านทั่วเขตนคร Seattle ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุนจากท่าน

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมกับโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Lorena González

ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: Lorena for Seattle

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: www.Lorenaforseattle.com

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: 206.651.5668

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ข้าพเจ้าเป็นอเมริกันชนรุ่นแรกที่เติบโตได้รับการเลี้ยงดูจากลูกจ้างแรงงานที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยในภาคกลางของรัฐวอชิงตัน (Central Washington) ในช่วงวัยของชีวิตที่กำลังเติบโตในซีแอตเทิล (Seattle) คือความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าพร้อมจะอุทิศตนเพื่อเมืองนี้ ขณะที่ข้าพเจ้ามุ่งมั่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมสำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซีแอตเทิล (Seattle U) จนกระทั่งได้มาเป็นทนายความด้านสิทธิและพลเมือง และได้เริ่มสร้างครอบครัวของข้าพเจ้าที่นี่

ข้าพเจ้าเคยลงสมัครในสภาเขต

และได้รับเลือกให้เข้ามาทำงานเพื่อนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ผลักดันผ่านกฎหมายเรื่องสิทธิที่ควรได้รับค่าจ้างจากการลาหยุดงานเนื่อง จากเหตุผลทางครอบครัว รวมถึงการขยายขอบข่ายด้านสิทธิของนักเรียนเตรียมอนุบาล (pre-K) และสิทธิด้านอัตตาภิษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (LGBTQ) รวมถึงการปกป้องคุ้มครองเหยื่อจากการทำทารุณทางเพศ การปฏิรูปการเลือกตั้ง และให้ความช่วยเหลือด้านโรคระบาดแก่ลูกจ้างแรงงาน และธุรกิจขนาดเล็ก

ซีแอตเทิล (Seattle) มาถึงทางตันอย่างวิกฤต

และขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างรุดหน้าและชัดเจน เพื่อข้ามพ้นอุปสรรคของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันด้วยแนวทางแห่งความสามัคคีของชาว Seattle ซีแอตเทิล (Seattle) สถานที่ๆ มีความหลากหลายอันเป็นจุดแข็งของเรา และธุรกิจทุกประเภทสามารถเติบโตได้อีก ตลอดจนงานของเราที่ให้คำตอบแทนที่เสียงชีพได้ ซีแอตเทิล (Seattle) เป็นเมืองที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีนิยมที่เป็นอยู่ มีความปลอดภัย และมีที่พักอาศัยในราคาที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองประชาชนของตน รวมถึงการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมทางอาญา และความปลอดภัยของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิที่เท่าเทียมกันของพลเมือง

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ ได้เข้าร่วมกับโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Ann Davison

ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: สำหรับ Ann คือความสามัคคี (Neighbors for Ann)

เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง:

<https://www.neighborsforann.com/>

ตำแหน่ง: อัยการเมือง

หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: 206-775-8838

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ข้าพเจ้าลงสมัครรับเลือกตั้ง ในตำแหน่งอัยการเมืองซีแอตเทิล (Seattle City Attorney) ด้วยว่าเมืองของเรานั้นต้องทำให้เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดความลงตัว

และจากความล้มเหลวที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด รวมทั้งความล้มเหลวในหน้าที่ขั้นพื้นฐานเพื่อปกป้องด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

ในปี 2008 การเดินไปยังอาคารศาลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองยังถือว่ามีความปลอดภัย เมื่อข้าพเจ้ามีลูกคนที่สองในปี 2011 ถนนหนทางของเราเริ่มอันตราย ในปัจจุบัน พนักงานและคณะลูกขุนได้รับแจ้งไม่ให้ใช้ทางเข้าหลักเพราะไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าไม่ปลอดภัยในพื้นที่สะพานใกล้เคียงอื่นๆอีกหลายแห่ง

ลูก ๆ ของข้าพเจ้าเริ่มตั้งคำถามว่า เพราะอะไรผู้คนจึงอาศัยอยู่ตามขอบข้างถนนในซีแอตเทิล (Seattle) ในสภาวะที่ขาดสามัญสำนึก พวกเขามีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าผู้อพยพในค่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ (UN) ที่ซึ่งข้าพเจ้าเคยทำงานกับผู้คนที่หลบหนีจากสงครามกลางเมือง แม้แต่ลูก ๆ ของเรายังทราบว่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองของเราไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าจะนำความ เป็นผู้นำที่สมดุลง

เพื่อให้พวกเราไม่หวาดหวั่นเสียวฉลาดในการที่จะสามารถจัดการกับอาชญากรรม:

ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์ มิใช่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบตอบโต้

ข้าพเจ้าจะเป็นผู้นำที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจ และสะอาดแสวงหาความก้าว หน้าตลอดจนสร้างสัมพันธภาพในการทำงานภายในเมือง และภูมิภาคของเรา เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยต่อสาธารณะชน

โดยการแก้ไขเพื่อเชื่อม โยงความจำเป็นด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย

ซึ่งเราเริ่มจะเห็นการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเมืองของเรา ด้วยคะแนนเสียงของท่าน

เราสามารถสร้างความปลอดภัย และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจต่อทุกท่านที่พ้ออาศัยในเมืองของเราได้มากขึ้น

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Nicole Thomas- Kennedy
ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: NTK4Justice
เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง: <https://ntk4justice.com/>
ตำแหน่ง: อัยการเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง:
ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ซีแอตเทิล (Seattle) พร้อมแล้วสำหรับแผนใหม่เพื่อความถูกต้องเท่าเทียมกัน
และความปลอดภัยต่อสาธารณะชน
ยุติการทำความผิดด้านอาชญากรรมที่เกิดจากความยากจน
และความพิการทุพพลภาพ
พร้อมทั้งนำมาซึ่งการลงทุนในด้านสาธารณะสุขชุมชนเพื่อทุกคนอีกครั้ง

เราต้องการอัยการเมือง (City Attorney)

ผู้ซึ่งเข้าใจว่าการลงโทษคดีอาชญากรรมที่มีความผิดฐานลหุโทษเพียงอย่างเดียวนั้นมิใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด หากเป็นการสร้างความไม่มั่นคงต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้วในซีแอตเทิล (Seattle) การลงโทษไม่ได้ทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และกระนั้นก็ตามรัฐเองยังใช้เงินหลายล้านในแต่ละปีเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อคนในชุมชนของเราที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัย คนผิวดำ ชนพื้นเมือง และบุคคลผิวสี (BIPOC, Black, Indigenous, People of Color) ตลอดจนผู้ขัดสนยากจน และผู้พิการทุพพลภาพ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

เราต้องเป็นแกนนำที่ฉลาดที่จะถอยห่างจากรูปแบบการแก้ปัญหาในเชิงตอบโต้

และรูปแบบวิธีการลงโทษแบบเดิมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

แทนที่จะสิ้นเปลืองเงินไปกับความล้มเหลวของระบบด้วยวิธีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลต่าง ๆ

ข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญและใส่ใจกับการฟ้องร้องคดีที่จะช่วยให้ซีแอตเทิล (Seattle) สามารถ

คุ้มครองและยกระดับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดิการทั่วไปของประชาชน

ข้าพเจ้าจะต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้เช่า สิทธิของลูกจ้างแรงงาน และที่อยู่อาศัยในราคาที่ย่อมเยา

รวมถึงการปลดปล่อยเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืชซากสัตว์

ซีแอตเทิล (Seattle) จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากเราแก้ปัญหาความไม่มั่นคงต่อผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด

โดยผ่านการกวาดล้าง และการถูกจำคุก ในฐานะอัยการเมือง ข้าพเจ้าจะรื้อระบบที่เราทราบแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผล

เราสามารถยุติการจำคุกจำนวนมาก และจัดเตรียมสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แทน

ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะสร้างรากฐานสำคัญที่จำเป็นเพื่อสร้างความเท่าเทียมที่ถูกต้อง

และความปลอดภัยที่เป็นจริงสำหรับพวกเราทุกคนที่พักอาศัยในซีแอตเทิล (Seattle)

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ได้เข้าร่วมใน โครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Kenneth Wilson
ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: Ken For Council 8
เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง: KenForCouncil8.com
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเมือง ตำแหน่ง 8
หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง: 206-637-4994
ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:
สภากำลังนำไปในทิศทางที่ผิด

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นด้านการไร้ที่อยู่อาศัย ความล้มเหลวเรื่องถนนและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งธุรกิจที่ต่างก็ถูกปิดตัวลง ข้าพเจ้าขอคะแนนเสียงจากท่าน เพื่อนำการแก้ไขปัญหาอย่างมีสามัญสำนึกแทนที่การบริหารจัดการที่ผิด พลาดอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยความผิดหวังความขัดข้องใจในยามที่ข้าพเจ้าได้เฝ้ามองย่านกลางเมืองที่ตกอยู่ในภาวะไร้กฎหมาย และถูกปิดด้วยแผนไม้กระดานการตอบรับสายของ 911 ใช้ระยะเวลานานขึ้น หัวหน้าตำรวจที่ดีก็ถูกบีบให้ลาออก และทาง ด้านฝั่งตะวันตกของซีแอตเทิล (West Seattle) ได้ถูกตัดขาดออกจากย่านกลางเมือง เนื่องจากการดูแลรักษาสภาพที่ย่ำแย่ รวมทั้งความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารที่ให้คุณค่าต่อโครงสร้างชั้นพื้นฐาน ความท้าทายเรื่องการไร้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นเรื่องร้ายแรง และไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือ ในขณะที่สวนสาธารณะ และโรงเรียนกลายเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ที่ยากจน และผู้ที่มีปัญหาทางจิต จากการการพัฒนาใหม่ในแต่ละครั้งทำให้เราสูญเสียรมไม่ที่สำคัญ หรือ ต้นไม้ที่มีอายุมากประกอบกับที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาย่อมเยาซึ่งได้ถูกทดแทนด้วยสัดส่วนห้าต่อหนึ่งเพื่อบ้านในราคา ที่แพงขึ้นที่ไม่สามารถซื้อได้นั้น ก่อให้เกิดปัญหาความตึงเครียดต่อระบบท่อระบายของเสียที่มีอยู่เดิม

ข้าพเจ้าเป็นชาวซีแอตเทิล (Seattle) มาเป็นเวลา 28 ปี ภรรยาและบุตรสาวทั้งสองของข้าพเจ้าเกิดที่นี่ ข้าพเจ้าเป็นวิศวกรโครงสร้างสะพานที่มีธุรกิจด้านวิศวกรรมขนาดเล็กของตนเองตั้งแต่ปี 2005 และได้รับใบอนุญาตพีอี (PE SE) หมายถึงใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพงานขั้นต่ำ และสามารถรับรองผังโครงสร้างเองได้ยกเว้นผังโรงเรียน และโรงพยาบาล ในฐานะสมาชิกสภาเมืองของท่าน ข้าพเจ้าจะอาศัยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดของข้าพเจ้าตลอด 30 ปีที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ด้านวิศวกรรม และการทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านการขนส่ง และด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำการตัดสินใจ

และการติดตามความคืบหน้าอย่างสมเหตุสมผลเพื่อนำมาสู่แผนปฏิบัติของสภา

ข้าพเจ้ามีทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการฟื้นฟูซีแอตเทิล (Seattle) ให้กลับมาเป็นเมืองที่เราต้องการ

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้ไม่ได้เข้าร่วม ในโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Teresa Mosqueda

ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: People for Teresa

เว็บไซต์ของการรณรงค์หาเสียง: TeamTeresa.org

ตำแหน่ง: ตำแหน่งสมาชิกสภานครซีแอตเทิล เขต 8 (Seattle City Council Position 8)

หมายเลขโทรศัพท์ของการรณรงค์หาเสียง:

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ข้าพเจ้าลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่เนื่องจากเมืองของเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พวกเราที่ทำงาน ใช้ชีวิต และเชื่อมขมนครซีแอตเทิล (Seattle) มีสิ่งที่มีเหมือนกันมากกว่าที่ภาครัฐทำให้พวกเราเชื่อ ในระหว่างดำรงตำแหน่งอยู่ในสภาเมือง ข้าพเจ้าได้รวบรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่สำคัญ ตั้งแต่การผ่านร่างกฎหมาย Domestic Workers Bill of Rights ไปจนถึงแผนเงินได้แบบก้าวหน้า JumpStart Seattle

โดยการรวบรวมกลุ่มพันธมิตรที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งให้ความสำคัญต่อความต้องการร่วมกัน เราได้ทำงานร่วมกันและสร้างนครซีแอตเทิล (Seattle) ที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมร่วมของเรา

ข้าพเจ้าทุ่มเทอาชีพของข้าพเจ้าในการดูแลไม่ให้ใครถูกทอดทิ้งหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ข้าพเจ้ายืนเคียงข้างครอบครัวผู้ทำงาน สตรี ประชาชนผิวสี ผู้อพยพ และ ผู้ที่ได้รับค่าแรงต่ำที่สุด เพื่อดูแลให้เกิดการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนที่สุดที่เมืองของเรากำลังเผชิญอยู่ ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่าน เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดให้ฟื้นตัวจาก COVID วิกฤตด้านสาธารณสุขและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาเรื่องการไร้ที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพง เราสร้างโอกาสทางการศึกษาและการดูแลเด็กมากขึ้น สร้างงานที่มีค่าแรงเลี้ยงชีพที่เหมาะสม และ ลงทุนด้านสุขภาพ การขนส่ง และ โครงสร้างพื้นฐานของเรา ขอขอบคุณสำหรับการพิจารณาบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (democracy vouchers) ให้แก่ข้าพเจ้า — บัตรกำนัลต่อบัตรกำนัล คนต่อคน มาร่วมกันสร้างนครซีแอตเทิล (Seattle) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้เข้าร่วมในโครงการบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Nikkita Oliver (สรรพนาม: เขาทั้งหลาย
พวกเขา ของเขาทั้งหลาย)

ชื่อของการรณรงค์หาเสียง: Nikkita เพื่อประชาชน (Nikkita for
the People)

เว็บไซต์การรณรงค์หาเสียง: www.nikkita4nine.com

ตำแหน่ง: ตำแหน่ง 9 ของสมาชิกสภานครซีแอตเทิล (Seattle City
Council Position 9)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำหรับการรณรงค์หาเสียง:

(206)712-2778 การแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

วิกฤติที่ไม่เคยพบมาก่อนนี้เรียกร้องให้เราต้องมีการตอบสนองเชิงการเปลี่ยนแปลง

แนวทางแก้ไขปัญหาคือต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมาจากผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่
เรากำลังเผชิญอยู่มากที่สุด

ฉันเป็นผู้สนับสนุน นักการศึกษา ศิลปิน นักจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน และทนายความ ฉันคือผู้เช่าคนหนึ่ง

ฉันทำงานมาโดยตลอดในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนด้านกฎหมาย

และจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ฉันเคยมีประสบการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องที่อยู่อาศัย

และเคยต้องนอนในรถของตัวเองมาแล้ว

ในฐานะที่เคยเป็นผู้รอดชีวิตมาได้จากปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว

ฉันเข้าใจดีว่าการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อบ้านอยู่ได้ในราคาที่ย่อมเยา

และไม่มีคนที่จะช่วยเหลือได้ ฉันเป็นผู้อำนวยความสะดวกการบริหารขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

และในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มให้บริการงานที่ต้องรับผิดชอบอันสำคัญ ในฐานะทนายความคนหนึ่ง

ฉันได้ช่วยเหลือสนับสนุนลูกความหลายท่าน เช่น ผ่านคดีเรื่องการกีดกันด้านการศึกษา

คดีการขับไล่จากที่พักอาศัย และคดีการเลือกปฏิบัติอีกหลายคดี

ฉันได้มีส่วนช่วยเหลือในการจัดตั้งโครงการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูความถูกต้องเที่ยงธรรมในเขตของเรา

ที่เรียกว่า (RJ, restorative justice) เป็นไปเพื่อความยุติธรรมในเชิงสร้างสรรค์

ฉันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูความถูกต้องเที่ยงธรรม (RJ)

นี้มาอย่างต่อเนื่องในเขตคิง เช่น เพื่อชุมชนใหม่-นำมาซึ่งการฟื้นฟูชุมชนแออัดเพื่อชุมชน (Restorative

Community Pathways) และศูนย์เพื่อความสำเร็จของเยาวชน (Youth Achievement Center, YAC)

รวมถึงทางสัญจรเพื่อชุมชน และพื้นที่อาศัยของชุมชนชาวแอฟริกัน (Community Passageways and

Africatown Community Land Trust) ศูนย์เพื่อความสำเร็จของเยาวชน (YAC)

จะให้บริการจัดหาที่พักอาศัยอย่างเป็นอิสระเสรี

ตลอดจนหาที่พักอาศัยในราคาถูกลงสำหรับเยาวชนในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Seattle

ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง



ชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง: Sara Nelson
ชื่อของการณรงค์หาเสียง: Sara สำหรับตำแหน่งสภานคร
เว็บไซต์การณรงค์หาเสียง: Saraforcitycouncil.com
ตำแหน่ง: ตำแหน่ง 9 แห่งสมาชิกสภานครซีแอตเทิล (Seattle City Council Position 9)
หมายเลขโทรศัพท์ของการณรงค์หาเสียง: (206) 910-8762
ข้อมูลแนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:

ซีแอตเทิล (Seattle) เป็นเมืองที่โชคดีอย่างเหลือเชื่อ เราโชคดีที่มีทรัพยากรมากมายที่น่าประหลาดใจ และเขตเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง หากเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก และเมืองของเราก็มิได้มอม หรือตอบสนอง- (ความต้องการของลูกจ้างชนชั้นแรงงาน)- ไม่มีแม้กระทั่งการบริการขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้าลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสภานคร (City Council) เพราะทราบว่าเราสามารถจะปรับปรุงชีวิตของเรชาวซีแอตเทิล (Seattleites) ได้ด้วยความร่วมมือประสานงานกันเพื่อบังเกิดผลที่วัดได้

ในขณะที่เราฟื้นตัวจากโควิด (COVID)

เราต้องการความเป็นผู้นำซึ่งสามารถนำเขตเพื่อนบ้านชุมชนใกล้เคียงของเราให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าทราบถึงแนวทางพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อสร้างเสริมชุมชน โรงกลั่นเบียร์ที่ Fremont เราให้สิทธิ์แก่พนักงานของเรา โดยส่งมอบคืนสิ่งที่ดูต่อสังคม และนำพาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น เราผลิตเบียร์คุณภาพดี!

เราได้เห็นวาทะกรรมมากมายเกี่ยวกับการไว้ที่อยู่อาศัย และบริการขั้นพื้นฐาน แต่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่เพียงพอ ข้าพเจ้าใส่ใจในความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงเสมอ ในฐานะที่ปรึกษานโยบายที่สภานคร (City Council)

ข้าพเจ้าได้ร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งช่วยทำให้ซีแอตเทิลเป็นผู้นำระดับประเทศด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม ในฐานะสมาชิกสภานครของท่าน (Councilmember) ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีการซ่อมแซมถนนหนทาง และ สะพานต่างๆ พร้อมทั้งบำรุงรักษาสวนสาธารณะหลายแห่ง ตลอดจนลดจำนวนคนที่ประสบปัญหาการไว้ที่อยู่อาศัย รวมถึงฟื้นฟูความไว้วางใจในการบริหารจัดการเมืองอีกครั้ง

ถึงเวลาแล้วที่เมืองของเราสมควรจะได้รับการบริการขั้นพื้นฐานกลับมา และส่งมอบหรือตอบสนองตามคำมั่นสัญญานั้น โหวต Sara Nelson สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภานคร!

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านนี้มิได้เข้าร่วมกับโครงการเอกสารรับรองที่มีมูลค่าเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program)